

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 5/6, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban

Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình hành động, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện bảo đảm mục tiêu, kế hoạch Đại hội đã đề ra; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016 - 2018) của thành phố ước đạt 13,01% (cao hơn mục tiêu Đại hội 0,71%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 27.157 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm đạt trên 5.730 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới mức trung bình của tỉnh; 94,7% phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 5/7 xã đã về đích nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ

vững; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm bình quân đạt 83%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%; Đảng bộ thành phố được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2015, 2016, 2017)...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung như: quy hoạch và phát triển đô thị; tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các dự án trọng điểm tỉnh giao; giải pháp hoàn thành xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn cho xây dựng cơ bản...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận thời gian qua thành phố đã có nhiều cố

gắng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thành phố tập trung rà soát việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết; đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu; rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu và phát triển cao hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu các dự án, kế hoạch lớn nhằm tạo ra sự đột phá của thành phố trong thời gian tới; gắn quy hoạch thành phố với các dự án lớn của tỉnh; điều chỉnh quy hoạch phù hợp với sự phát triển. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt; quan tâm xây

dựng hệ thống công trình văn hóa ngoài trời gắn với các di tích lịch sử, công trình tâm linh nhằm xây dựng đô thị văn minh có chiều sâu về văn hóa; nghiên cứu xây dựng, phát triển đô thị thông minh, hình thành dịch vụ công ứng thông tin cho người dân; hoàn thiện quy chế quản lý đô thị; tăng cường cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng hiện nay như Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, kiên quyết xử lý cán bộ những nhiều, vi phạm.

ĐÀO QUYỀN

KỶ HỢP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

thất sự công bằng, công khai, minh bạch, vừa tạo điều kiện nhưng cũng đồng thời làm đồng lực cho các trường nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đã có 59 đại biểu đặt câu hỏi và 17 đại biểu tranh luận với nhóm vấn đề: công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại, tố cáo; tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng, địa phương, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long.

CHẤP HÀNH NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

sinh trưởng, phát triển khỏe hơn. Tại tất cả các mô hình, hiệu quả kinh tế của ruộng có sử dụng phân Power Ant đều cao hơn ruộng không sử dụng, chênh lệch biến động từ 1,5 - 6,1 triệu đồng/ha. Từ hiệu quả kinh tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ thực hiện mô hình trên cây lúa và cây rau màu khác ở nhiều vùng khác nhau để mở rộng diện tích sử dụng phân bón Power Ant.

Với mục tiêu tăng hiệu quả kinh tế, giảm sâu bệnh, bảo vệ môi trường, từ vụ mùa năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng xây dựng mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biến với diện tích 5 sào tại xã Phú Lương. Đây là tiến bộ kỹ thuật mới, cây lúa tập dưng được nhiều ánh sáng giúp cây khỏe, cứng cây, chống đổ tốt, cho năng suất tương đương hoặc cao hơn cây truyền thống. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông, khi cấy theo phương pháp này hiệu quả kinh tế sẽ tăng 4,1 triệu đồng/ha. Với những ưu điểm vượt trội, đến nay mô hình đã được nhiều địa phương áp dụng, mang lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới; giới thiệu Nghị định số 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ngành Nông nghiệp cũng như các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, nhờ đó đến thời điểm này có thể nhận định vụ xuân 2018 được mùa toàn diện. Đồng chí đề nghị ngành Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện, tổng kết, đánh giá các mô hình khách quan, sát thực tiễn. Các địa phương cần tuân thủ nghiêm để sản xuất vụ mùa, đặc biệt là cơ cấu giống, thời vụ; điều tiết nước hợp lý tạo thuận lợi cho thu hoạch lúa xuân, làm đất gieo cấy lúa mùa. Bệnh lùn sọc đen là một trong những đối tượng gây hại cần đặc biệt chú ý ở vụ mùa 2018, vì vậy cần làm tốt công tác phòng, trừ rầy - mối giới truyền bệnh từ xử lý hạt giống trước khi gieo, phun trừ rầy trên mạ, theo dõi chặt chẽ đồng ruộng ngay sau khi kết thúc gieo cấy. Các huyện, thành phố cần cử thực tế sản xuất chủ động xây dựng cơ chế hỗ trợ vụ đồng phù hợp, chú trọng hỗ trợ các cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển

Sáng ngày 5/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã Nam Phú (Tiền Hải).

Tại hội nghị, gần 200 cán bộ, nhân dân được cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản phổ biến một số văn bản như: Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam; Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển; Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định; phổ biến về tác hại của ma túy

và Luật Phòng, chống ma túy... Thông qua hội nghị cung cấp thông tin cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh về luật pháp, quy định về khai thác hải sản, tăng cường hiểu biết cho ngư dân về vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, những rủi ro cũng như hậu quả từ việc khai thác bất hợp pháp; đồng thời, nhận biết về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm hình sự, ma túy, buôn bán người..., qua đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Liên lạc với 100% tàu thuyền tránh trú bão số 2

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 2 đang hoạt động trên biển Đông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tỉnh thông báo vị trí, diễn biến của bão và hướng dẫn ngư dân không đi vào vùng biển nguy hiểm.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải đã thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển, kiên

quyết không để cho tàu thuyền hoạt động tại vùng biển nguy hiểm; đồng thời, phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển, ban quản lý các bến bãi, cảng cá làm tốt công tác chuẩn bị và hướng dẫn khi các phương tiện vào neo đậu, tránh trú trên địa bàn khi có yêu cầu.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.256 phương tiện/3.573 lao động. Tính đến 10 giờ ngày 5/6, có 980 phương tiện/2.266 ngư dân đang neo đậu tại các bến, cảng cá trong tỉnh, 61 phương

tiện/372 lao động neo đậu, hoạt động tại các bến ngoài tỉnh, 215 phương tiện/935 lao động hoạt động ven biển Thái Bình. 100% các phương tiện đều liên lạc được với gia đình. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, sẵn sàng các phương án kêu gọi, cưỡng chế phương tiện, lao động của tỉnh vào nơi tránh trú an toàn khi bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền.

TÁT ĐẠT

Bảo vệ tôm những ngày nắng nóng kèm mưa rào

Theo dự báo, những ngày tới thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kèm theo mưa rào và giông. Thời tiết bất thường sẽ gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các đối tượng thủy sản, đặc biệt là tôm.

Hiện nay, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh gần 3.000ha. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, sau khi mưa, các chất thải trên bờ chảy xuống ao nuôi cộng với phân tôm, xác tảo lắng đọng xuống đáy ao khi gặp trời nắng sẽ bị phân hủy sinh ra các khí độc như amoniac (NH3) và hydro sulfua (H2S) làm tôm dễ bị ngộ độc. Vì vậy, người nuôi tôm cần sử dụng các chế phẩm sinh học như zeolite nhằm hấp thụ và giải phóng khí độc trong ao nuôi, khống chế dịch bệnh, tăng cường khả năng miễn dịch



Sử dụng quạt nước sục khí giải phóng khí độc trong ao nuôi tôm.

cho tôm và xử lý môi trường. Lưu ý trong thời gian dùng chế phẩm cần sử dụng quạt nước sục khí; đồng thời, chuẩn bị sẵn

bột oxytangen là chất tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản để phòng tình trạng thiếu oxy cục bộ trong ao nuôi.

Chăm sóc đàn gà trước ảnh hưởng của thời tiết



Hiện nay, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh gần 12,5 triệu con. Những ngày qua, trong điều kiện thời tiết nắng kéo dài kèm

do các loại vi khuẩn đường ruột salmonella và ecoli gây ra. Để bảo vệ đàn gà trước ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chú trọng thực hiện các biện pháp: giảm mật độ nuôi cho phù hợp (từ 9 - 10 con/m² đối với gà thịt và từ 4 - 6 con/m² đối với gà đẻ, gà giống); che chắn chuồng nuôi không để mưa dột, hắt gây ướt; không thả gà ra vườn khi trời mưa; thường xuyên khơi thông cống rãnh, không để nước đọng ở vườn, bãi thả gà. Cho gà uống kháng sinh phòng bệnh nên kết hợp cho uống liên tục trong 3 ngày; đồng thời, bổ sung vitamin tổng hợp để nâng cao sức đề kháng cho gà.

THANH HUYNH

**ĐÔNG HƯNG
Phổ biến pháp luật về thương mại điện tử**



Sản xuất tại Công ty Thép Hoàng Đào (xã Đông Hợp, Đông Hưng).

Nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, huyện Đông Hưng phối hợp với Sở Công Thương tổ chức phổ biến pháp luật về thương mại điện tử cho 80 cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Các đại biểu được giảng viên cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật trong thương mại điện tử hiện nay, xu hướng ứng dụng thương mại điện tử; giới thiệu tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của nó đến doanh nghiệp. Các đại biểu cũng được tìm hiểu về cách bán hàng online đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; cách khai thác cơ hội bán hàng trên zalo, facebook...; cách quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên internet; giải đáp những thắc mắc liên quan đến ứng dụng thương mại điện tử và hoạt động thương mại điện tử.

THU HIỀN

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 5/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Tại hội nghị, hơn 100 cán bộ, giảng viên, sinh viên được giới thiệu Luật Phòng cháy, chữa cháy, các nghị định và văn bản liên quan đến công tác PCCC; cung cấp các kiến thức PCCC, trao đổi thông tin mới về hậu quả của cháy, nổ, các phương pháp và biện pháp PCCC hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, thực hành các tình huống chữa cháy giả định.



Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Bất đối tượng buôn bán ma túy qua mạng xã hội

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Lê Thế Trung, sinh năm 1997, trú tại thôn Đại Đông, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đối tượng buôn bán trái phép ma túy dạng thuốc TOBACO trên mạng xã hội. Qua theo dõi, các trinh sát đã bắt quả tang Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ 21, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, thu tại chỗ 26,125 gam, khám xét nơi ở của đối tượng thu 120,197 gam AMB-FUBINACA.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO
về việc mới cung cấp dịch vụ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình, tỉnh Thái Bình

I. Dịch vụ "Xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình":

- Bên mới cung cấp dịch vụ: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
- Địa chỉ: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Đơn vị sự nghiệp công lập định giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
- Thành lập theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20/7/1995 của UBND tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm: Tỉnh Thái Bình.
- Nội dung dịch vụ: Xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.
- Hình thức lựa chọn tư vấn: chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Điều kiện cung cấp dịch vụ: Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải đảm bảo các nội dung yêu cầu tại điểm 5, 6 Điều 12 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
- Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá gửi về:
 - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình trước 15 giờ ngày 17/6/2018.
 - Địa chỉ: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:
 - Bản chào phí dịch vụ.
 - Hồ sơ năng lực của đơn vị.
 - Danh sách các thẩm định viên có đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá theo quy định sẽ tham gia định giá.

II. Cung cấp hồ sơ:
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình cung cấp các thông tin trực tiếp cho tổ chức tư vấn tại bộ phận kế toán - Trụ sở Trung tâm. Liên hệ theo số điện thoại 02273.848.298/0984.752.006.